

HỘI THẢO QUỐC TẾ "INTENSE - CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ LIÊN THÔNG ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ"

14/03/2019

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã diễn ra chương trình Hội Thảo quốc tế "INTENSE - Chương trình tiến sĩ liên thông đối với chính sách môi trường, quản lý và công nghệ" được tổ chức kết hợp với Hội Nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 4 của trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE) và trường đại học Khoa học Đời sống Estonia: Hợp tác trong việc đào tạo chương trình tiến sĩ liên thông đối với chính sách môi trường, quản lý và công nghệ.

Theo những báo cáo cũng như phát biểu của hai bên diễn ra trong Hội thảo, những cán bộ tham gia thực hiện hai bên đã bày tỏ quan điểm sâu sắc về vấn đề cấp thiết hiện nay về những nguyên nhân dẫn đến vấn đề ảnh hưởng đến môi trường tại các nước Mongolia, Ukraine và Việt Nam. Bên cạnh những vấn đề hiện tại, những điều luật về quản lý và vận hành hiện trạng tại các nước vẫn còn là yếu tố quan trọng trong vấn đề cải thiện điều kiện môi trường. Về điều kiện vật chất hỗ trợ, hiện tại một số nước vẫn còn hạn chế đối với những công cụ hỗ trợ phù hợp trong công tác nghiên cứu và đánh giá đến tác động của môi trường.

Trong buổi hội thảo, hai bài báo cáo tiêu biểu của đại diện từ hai trường đại học quốc tế đã được trình bày với nội dung liên quan đến vấn đề ảnh hưởng từ môi trường đến tình hình điều kiện tự nhiên hiện tại với tiêu đề "System-Dynamic Look on Functionality of complex system: Environment - Governance - Economy - Social Sphere" (by Assoc.Prof. Iveta Steinberga) và "Coastal municipal governance developments in Latvia: Coastal changes and Socio-Ecological monitoring" (by Janis Lapinskis)



Assoc.Prof. Iveta Steinberga



Mr. Janis Lapinskis



Bài thuyết trình về những luận điểm của các chuyên gia về vấn đề ảnh hưởng đến môi trường

Thông qua hội thảo, việc tham gia và thực hiện chương trình liên kết đào tạo INTENSE đã giúp cho cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh hướng đến một bước phát triển mới trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ Tiến sĩ trong tương lai thông qua trải nghiệm thực tế tại các nước đối tác nhằm tìm hiểu sự khác biệt về địa lý cũng như nguyên nhân đặc trưng của từng vùng và yếu tố gây ảnh hưởng đến môi trường.

Dự án liên kết đào tạo INTENSE được thực hiện dưới sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép theo chương trình Erasmus+ sẽ góp phần đẩy mạnh yếu tố nhân lực và đội ngũ cán bộ thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như tại Việt Nam nói chung được trang bị kỹ năng cũng như kiến thức trong việc quản lý Tài nguyên Môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và những nguyên nhân gây tác hại đến môi trường.

Cuối hội thảo, các bên đối tác đã thống nhất các nội dung và kế hoạch hợp tác sắp tới trong năm 2019, trong đó các bên sẽ tiếp tục giữ liên lạc và kết nối các chuyên gia; hợp tác đào tạo - tăng cường năng lực cán bộ trong lĩnh vực quản lý môi trường; và những hoạt động song song nhằm xúc tiến hiệu quả của việc hợp tác của các bên tham gia.